
                                         Skólaráð Lækjarskóla                         

__________________________________________________________________________________ 

45. fundur skólaráðs, haldinn í Lækjarskóla 6. des. 2019 kl. 8:10. 
 

Fundinn sátu: 
Dögg Gunnarsdóttir, skólastjóri 
Arna B. Arnardóttir, aðstoðarskólastjóri 
Ragnheiður Þórdís Ragnarsdóttir, fulltrúi foreldra 
Hekla Arnardóttir, fulltrúi foreldra 
Einar Örn Daníelsson, fulltrúi kennara 
Hulda Helgadóttir, varafulltrúi starfsmanna 
Kristrún Bára Bragadóttir, fulltrúi nemenda 
Úlfheiður Linnet, fulltrúi nemenda 

 
Dagskrá: 
 
   

1. Lesin fundargerð síðasta fundar 
 

2. Kynning á UDL – aðlögun náms 
Skólastjóri kynnti UDL – aðlögun náms fyrir skólaráði. Þessi aðferðarfræði gengur út á það að 
útrýma hindrunum sem standa í vegi fyrir árangri nemenda og fá nemendur til að taka virkan 
þátt og bera ábyrgð á eigin námi. 

3. Frímínútnagæsla 
Nemendur í 10. bekk mun taka að sér gæslu í frímínútum fram að vori, það skipulag er komið í 
gang. Umsjónarkennarar halda utan um skipulagið. 

4. Önnur mál 
Geta nemendur hlaðið upp öppum inn á Ipata? Öppin eru miðstýrð það á ekki að vera hægt að 
setja inn sjálfkrafa og ekki hægt að yfirtaka gögn annara.  
Útskriftarnemendur óskuðu eftir því að fá að skipuleggja útskriftarferðina í vor og er vilji skólans 
fyrir því.  

 
Fundi slitið kl. 9:00 

Fundargerð ritaði Arna B. Arnardóttir, aðstoðarskólastjóri. 
 


